

Số: 53/BC-VHXH

Điện Biên, ngày 04 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

**Thẩm tra Báo cáo và dự thảo Nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024"**

*(lĩnh vực Văn hoá - Xã hội và Tôn giáo)*

Kính gửi: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Mười lăm HĐND tỉnh khóa XV; ngày 04/7/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra Báo cáo số 2858/BC-UBND, ngày 26/6/2024 về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tôn giáo) do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Mười lăm HĐND tỉnh, ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

### Phần thứ nhất

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

### I. Kết quả đạt được

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với nhận định đánh giá về những kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện 6 tháng đầu năm, những giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 thuộc lĩnh vực Văn hoá - Xã hội và Tôn giáo tại Báo cáo số 2858/BC-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh, đồng thời có một số ý kiến thẩm tra như sau:

1. UBND tỉnh đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh để chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Đề án tổng thể hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và các sự kiện trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch quốc gia.

2. Các chính an sinh xã hội, trợ cấp được quan tâm, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách qua đó đã góp phần an sinh xã hội; phối hợp Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thành chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng; số hộ nghèo hiện nay là 35.922 hộ, giảm 4,67% so với cùng kỳ năm trước.

3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện. Cơ sở vật chất khám chữa bệnh được quan tâm đầu tư, vật tư y tế đảm bảo; 5/5 chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng tăng so với cùng kỳ năm trước; 100% các xã được hỗ trợ, giám sát kịp thời các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Công tác an toàn thực phẩm được bảo đảm không có các ca, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm; các chỉ tiêu huy động dân số trong độ tuổi đến trường đạt và vượt kế hoạch giao (9/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch). Toàn tỉnh có 362/464 trường mầm non và phổ thông (chiếm 78,02%) được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

5. Du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh; lượng khách đến với Điện Biên ước đạt 1,368,19 triệu lượt, tăng gấp 2,19 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 5,25% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.474,1 tỷ đồng, tăng 2,26 lần so với cùng kỳ năm 2023, vượt 12,5% so với kế hoạch.

6. Công tác thông tin, truyền thông tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, trong đó tập trung phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Chính quyền số có 100% các cơ quan Nhà nước các cấp thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử ký số, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 98%. Hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối 100% xã, phường, thị trấn; Kinh tế số có 86,5% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, 98,9% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; Xã hội số tiếp tục được quan tâm phát triển 50,8% dân số có tài khoản thanh toán điện tử.

7. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

## **II. Một số khó khăn, hạn chế**

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đồng tình với nhận định về những khó khăn, hạn chế của UBND tỉnh được nêu trong báo cáo, đồng thời qua giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri... Ban nhận thấy còn có một số hạn chế sau:

1. Kiểm soát thông tin giả mạo, xấu, độc, ngăn chặn, xử lý tội phạm mạng, đảm bảo an ninh mạng còn nhiều khó khăn; công tác bảo mật thông tin của các cá nhân khi tích hợp các thông tin trên môi trường mạng có những hạn chế nhất định.

2. Việc triển khai thực hiện một số các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của lĩnh vực văn hóa – xã hội còn chưa đảm bảo tiến độ; việc tham mưu, đề xuất ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội còn chậm.

3. Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân có nội dung còn chậm, kéo dài, gây bức xúc và giảm niềm tin trong Nhân dân.

### **III. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024**

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024 được UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2024, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm của đất nước và tỉnh, đặc biệt các hoạt động trong chuỗi Năm Du lịch quốc gia; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích; tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến thu hút khách du lịch; có giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ khách thăm quan và đạt hiệu quả trong khai thác các điểm di tích lịch sử.

2. Chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục cho năm học mới 2024 - 2025; có phương án để tuyển đủ 437 giáo viên đã được HĐND tỉnh giao.

3. Đảm bảo tốt các điều kiện khám chữa bệnh cả về chất lượng và quy mô, thực hiện tốt công tác tiêm phòng và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; tiếp tục làm tốt công tác quản lý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt an sinh xã hội; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/2024). Tăng cường các giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

4. Tiếp tục đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác phối hợp trong giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và các nhiệm vụ khác. Có những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời thông tin xấu, độc, sai sự thật, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng. Làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, nhất là trong công tác giám sát, phản biện, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

5. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn lợi dụng tự do tín ngưỡng để tuyên truyền đạo trái phép và âm mưu lợi dụng của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

#### **Phần thứ hai**

### **DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024**

## **I. Về thẩm quyền ban hành nghị quyết**

Việc ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024 là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh.

## **II. Nội dung**

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với nội dung trong dự thảo Nghị quyết. Ban đề nghị UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024 quan tâm đến 05 nội dung Ban đã đề nghị trong mục III, phần thứ nhất của báo cáo.

## **III. Hình thức, kỹ thuật trình bày dự thảo Nghị quyết**

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tôn giáo. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh gửi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Ủy viên Ban VHXH;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND<sub>(Q)</sub>;
- Lưu: VT.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Quang Lâm**